

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 15, HUYỆN MỘ ĐỨC

Họ và tên: Trần Thị Mỹ Ái

Quê quán: Xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức

Đơn vị công tác: Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Giám đốc

Kính thưa quý vị đại biểu

Kính thưa đại diện cử tri các xã Đức Nhuận, Đức Lợi, Đức Hiệp, Đức Chánh, Đức Thắng, Đức Thạnh, Đức Minh thuộc đơn vị bầu cử số 15

Được sự tín nhiệm của cử tri cơ quan, cử tri nơi cư trú và hiệp thương của UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và UBBC tỉnh giới thiệu tôi về ứng cử tại xã Đức Nhuận. Hôm nay, tôi rất vinh dự được gặp các đồng chí đại diện các cơ quan ở huyện, xã và đại diện cử tri các xã Đức Nhuận, Đức Lợi, Đức Hiệp, Đức Chánh, Đức Thắng, Đức Thạnh, Đức Minh thuộc đơn vị bầu cử số 15.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa bà con cử tri.

Sở Kế hoạch và Đầu tư với chức năng là cơ quan tham mưu tổng hợp của UBND tỉnh, tham mưu chính các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội như xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch hàng năm, tham mưu đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân, tham mưu phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, xây dựng nông thôn mới, các vấn đề an sinh xã hội... với vai trò vị trí đó, là Giám đốc Sở, nếu được bầu đại biểu HĐND thì sẽ càng tăng thêm trách nhiệm tham mưu cho các cấp các quyết sách trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả hơn.

Tôi nhận thức sâu sắc rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân với 2 chức năng chính là quyết định các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội và giám sát việc tổ chức thực hiện.

Do đó, nếu được bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, bản thân tôi phát huy hơn nữa vai trò, chức trách của mình để đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Cụ thể:

1. Trung thành với quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định có liên quan.

2. Trung thành với nhân dân và cử tri, lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân để phản ánh kịp thời với các cấp. Tham mưu điều chỉnh các vấn đề

bất hợp lý giữa lý luận và thực tiễn nếu có ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

3. Tham mưu các cấp về các kế hoạch và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, các vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách, đầu tư công, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, các vấn đề an sinh xã hội... đạt hiệu quả cao, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, thực hiện thành công Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, trong đó có 3 nhiệm vụ đột phá và 4 nhiệm vụ trọng tâm.

4. Tham mưu các cấp về lập quy hoạch tỉnh đến năm 2030, định hướng đến 2050 đạt chất lượng cao, trong đó có tích hợp phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mộ Đức.

5. Không ngừng sáng tạo, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm để làm sao cho cơ chế, chính sách của tỉnh gần dân hơn, sát dân hơn, coi trọng lợi ích người dân, lợi ích cộng đồng. Nếu được bầu là Đại biểu HĐND tỉnh, bản thân tích cực tiếp xúc cử tri và tham gia các kì họp HĐND huyện để tăng cường theo dõi, phản ánh với các cấp những bất cập. Tích cực nâng cao trình độ để tham gia chất lượng vào các kì họp HĐND tỉnh, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của địa phương, xứng đáng với sự kì vọng của cử tri.

Kính thưa các đồng chí và bà con cử tri, được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025 là một vinh dự cho bản thân tôi nhưng càng vinh dự hơn khi được phân công về đơn vị bầu cử số 15, thuộc huyện Mộ Đức. Tôi xin chân thành cảm ơn các cấp các ngành, lãnh đạo huyện Mộ Đức, lãnh đạo và cử tri các xã Đức Nhuận, Đức Lợi, Đức Hiệp, Đức Chánh, Đức Thắng, Đức Thạnh, Đức Minh thuộc đơn vị bầu cử số 15 đã tạo điều kiện cho tôi có được buổi gặp gỡ hôm nay, kính chúc các đồng chí, quý vị đại biểu cùng toàn thể cử tri!

Xin trân trọng cảm ơn.

NGƯỜI VIẾT CHƯƠNG TRÌNH

Trần Thị Mỹ Ái

